



ประกาศโรงเรียนบ้านด่านมน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงเขตการศึกษา

ตามที่ โรงเรียนบ้านด่านมน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงเขตการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
บัดนี้โรงเรียนบ้านด่านมน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ธุรการในโรงเรียน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการ
คัดเลือกเป็นเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่หรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นและอายุบัญชีถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นบัญชีด้วย

๑. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างในวันเวลาที่กำหนด
๒. ผู้ขึ้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๓. ผู้ขึ้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการจ้าง

โรงเรียนบ้านด่านมน จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่โรงเรียนบ้านด่านมน
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

อนึ่งหากผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือก
ให้แจ้งโรงเรียนบ้านด่านมนทราบภายใน ๗ วัน

ทั้งนี้หากปรากฏพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติที่จะดำเนินการจัดจ้างตามประกาศ
โรงเรียนบ้านด่านมน ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งหรือหาก
ได้รับการจัดจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกการจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นางสาวอัญชลี อุก่า)

ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านมน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(แนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านด่านมน ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๔	นางสาวปิยะดา กล้าหาญ	ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่ โรงเรียนบ้านด่านมน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒	๐๐๒	นางสาวมลิษา คำนนท์	
๓	๐๐๖	นางสาวเบจมาศ เกสัตรีเวช	

ลงชื่อ



(นางสาวอัญชลี อูคำ)

ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านมน